

1694 ๗๘๘๘ ๓. 4 1๓๖๐

แผนงาน/โครงการ / กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.นาเกตุ

วันที่ 24 พ.ค. ๖๐

เพื่อชีวิตสดใสรวยสูงอายุ

ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.นาเกตุ

ด้วย คณะกรรมการ/องค์กร/กลุ่มคน(ระบุชื่อ)...กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.นาเกตุ

พิจารณาเห็นว่า บ้านคลองช้างออก หมู่ที่ ๗ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

มีความประสงค์จะจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อชีวิตสดใสรวยสูงอายุ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐

โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.นาเกตุ เป็นเงิน

๑๐๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

๑. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมลงรายละเอียด

หลักการและเหตุผล

การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรในปัจจุบัน ทำให้สัดส่วนของประชากรกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่ม

มากขึ้น การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เป็นเป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี

หมายถึงบุคคลนั้นมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี มีศักยภาพในการช่วยเหลือตนเองและครอบครัว ให้

สามารถพึ่งพิงปกติสุขตามศักยภาพแห่งตน ปัจจุบันจำนวนและสัดส่วนผู้สูงอายุของประเทศไทยเพิ่มขึ้นใน

อัตราที่รวดเร็ว ส่งผลให้ประชากรไทยเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุหรือ“ภาวะประชากรผู้สูงอายุ” อันจะ

ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ เจ็บป่วยเรื้อรัง เพิ่มมากขึ้น และมีค่าใช้จ่ายสูงในการดูแลปัญหาสุขภาพ

สำหรับผู้สูงอายุนั้น ปัจจุบันมีจำนวนมากขึ้นเป็นผลจากความก้าวหน้าทางการแพทย์และ

การดูแลสุขภาพ โดยสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าประชากรผู้สูงอายุจะเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ ในอนาคตอันใกล้

ประชากรกลุ่มผู้สูงอายุมักเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆสูง โดยเฉพาะโรคเรื้อรัง ได้แก่

โรคความดันโลหิตสูง โรคกระดูกพรุน ข้อเข่าเสื่อม โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และ

โรคความจำเสื่อม ฯลฯ โดยส่วนใหญ่มักพบว่าผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวเรื้อรังมากกว่า ๑ โรคขึ้นไป ดังนั้น

ผู้สูงอายุจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ตามนโยบายรัฐบาลด้านสาธารณสุข ซึ่งเน้นการดำเนินการ

ด้านสาธารณสุขเชิงรุกให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล

และการพัฒนาการบริการสาธารณสุข โดยเน้นการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ

๒. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพของตนเอง

๓. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุได้อย่างยั่งยืน